

บาท/ดอลลาร์เข้านี้ เปิดที่ 33.20 บาท ทิศทางแข็งค่าขึ้น คาดกรอบ 33.15-33.25 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.20 บาท แข็งค่าขึ้นจากราคาปิดสิ้นวันทำการก่อนที่ระดับ 33.27 บาท คาดกรอบระหว่างวันที่ระดับ 33.15 - 33.25 บาท

* นายจิตพล พุกษาเมธานันท์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ในคืนที่ผ่านมาตลาดการเงินเปิดรับความเสี่ยงเป็นครั้งแรกในรอบสามวันทำการ ดัชนี S&P500 ของสหรัฐปรับตัวขึ้น 0.5% และ Nasdaq ปรับตัวขึ้น 0.6% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ฟื้นตัว การกีดกันทางการค้าที่มีแนวโน้มคลี่คลาย และธนาคารกลางญี่ปุ่นยัง "คงนโยบายการเงินผ่อนคลาย" เช่นเดิม

ล่าสุด ตลาดจับตาไปที่ความเป็นไปได้ที่สหรัฐและจีนอาจกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาเรื่องการค้า ส่งผลให้ตลาดมีมุมมองเชิงบวกกับการลงทุน นอกจากนี้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงสร้างความมั่นใจให้กับตลาดว่าการปรับตัวลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีสหรัฐ เป็นปัญหาระยะสั้น เนื่องจากบริษัทเหล่านี้ยังเป็นกลุ่มที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุด

ฝั่งตลาดการเงินพบว่า ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง 0.7% เฉลี่ยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักชัดเจนว่าตลาดรับความเสี่ยงมากขึ้น ขณะที่ค่าเงินเยนเป็นสกุลเงินเดียวที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์เล็กน้อย หลังจากที่ธนาคารกลางญี่ปุ่น "คง" นโยบายการเงินส่งผลให้ออนด์ยีลด์ญี่ปุ่นทรงตัวในระดับสูง

ในระยะสั้น เรายังคงแนะนำให้จับตาการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐและธนาคารกลางอังกฤษในช่วงคืนนี้และวันพฤหัสบดี แม้เราจะเชื่อว่าแนวโน้มนโยบายการเงินไม่มีโอกาสที่จะเข้มงวดขึ้นได้อีก แต่อาจสร้างความผันผวนให้กับตลาดได้อยู่เพราะนักลงทุนจะมองแนวโน้มนโยบายควบคู่ไปกับการรายงานตัวเลขการจ้างงานในช่วงวันศุกร์นี้

"ส่วนของเงินบาท ช่วงวันก่อนค่อนข้างผันผวน เนื่องจากเป็นวันสิ้นเดือนหลังจากช่วงวันหยุดยาว จึงมีผู้ส่งออกเข้ามาขายดอลลาร์เป็นจำนวนมาก ขณะที่วันนี้ น่าจะสงบลงบ้าง และน่าจะเคลื่อนไหวไปทางเดียวกับทิศทางสกุลเงินเอเชียที่จะแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในวันนี้ แม้จะเป็นช่วงระหว่างการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ มองกรอบระหว่างวันที่ระดับ 33.15-33.25 บาท" เขากล่าว

- * ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 94.56 บาท จากวานนี้ 94.31
- * วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,823.67 ล้านบาท
- * วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 3,683.27 ล้านบาท
- * ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้ 33.297 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้เพื่อเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้